

UBND XÃ IA BLANG
BAN CHỈ ĐẠO AN TOÀN
THỰC PHẨM
Số: 01./BC-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ia Blang, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 145/UBND-KT ngày 21/01/2020 của UBND huyện Chư Sê, về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã Ia Blang báo cáo công tác triển khai các hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm của xã trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

Xã Ia Blang nằm ở phía tây nam huyện Chư sê cách trung tâm hành chính của huyện 3km. Diện tích tự nhiên là 2019,79 ha, trong đó đất nông nghiệp 175,78 ha, đất phi nông nghiệp 261,56 ha, đồi núi chưa sử dụng,45 ha. Toàn xã gồm có 13 đơn vị thôn, làng trong đó 8 thôn người kinh và 5 làng đồng bào. Dân số có 2.386 hộ với 9.668 khẩu, trong đó DTTS là 2.634 khẩu chiếm 24,3% dân số. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ và các ngành nghề truyền thống khác. Hiện nay xã Ia Blang có mật độ dân cư đông, kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn ngày càng nhiều. Toàn xã có 66 cơ sở dịch vụ sản xuất, kinh doanh thức ăn nước uống trên địa bàn.

2. Công tác tổ chức triển khai thực hiện:

Ban chỉ đạo xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể của xã và Bám sát các nội dung hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các Ban ngành chức năng, các thôn, làng trong xã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung của từng cơ sở, dịch vụ hoạt động kinh doanh, thu hút sự quan tâm của nhân dân vào các lĩnh vực hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; cụ thể Ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm xã đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/01/2020 về triển khai công tác an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn

Căn cứ vào kế hoạch, sự chỉ đạo của UBND xã và cơ quan chuyên môn cấp trên, cũng như tình hình đặc điểm của địa phương, chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm và triển khai xuống các thôn, làng thực hiện. Mặt trận các đoàn thể xã lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên về Luật an toàn thực phẩm; tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn mua,

chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Luật an toàn thực phẩm và các quy định của Pháp luật về an toàn thực phẩm.

In băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền khu trung tâm xã, chợ

4. Công tác triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 02/01/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Chư Sê về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 06/01/2020 của Ban chỉ đạo về ATTP xã Ia Blang về triển khai công tác an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ban chỉ đạo về ATTP xã Ia Blang đã thành lập đoàn kiểm tra về ATTP trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sau đó đoàn đã đi kiểm tra đợt trước tết vào ngày 15/01/2020 và sau tết vào ngày 31/01/2020, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý trên địa bàn xã như: Thịt, các sản phẩm từ thịt, bia rượu, nước giải khát, bánh, mut, kẹo, phụ gia thực phẩm.

Đoàn kiểm tra về ATTP xã đã tiến hành kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định, điều kiện bảo đảm ATTP, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm của các cơ sở thực phẩm. Trong quá trình kiểm đã nhắc nhở các cơ sở, chế biến, dịch vụ kinh doanh và hộ mua bán nhỏ lẻ phải chấp hành nghiêm thực phẩm của cơ sở mình trước khi đưa ra thị trường để mua bán, phục vụ người dân và Đoàn kiểm tra về ATTP của xã đã nắm bắt được tình hình công tác ATTP trong dịp Tết Nguyên đán, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và không để các vi phạm quy định về ATTP góp phần đảm bảo ATTP cho người dân trong xã vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chưa phát hiện vụ việc nào vi phạm ATTP xảy ra trong dịp tết Canh Tý 2020 trên địa bàn xã ./.

Trên đây là báo cáo triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn xã Ia Blang năm 2020.

Nơi nhận:

- Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện (B/c)
- ĐU. HĐND xã (B/c)
- CT.PCT UBND xã;
- Công chức phối hợp (biết)
- Trạm y tế xã (biết)
- Lưu VT. P.VH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Khôi**